

Cùng bạn đọc!

Năm 2015, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo. Cùng với sự nỗ lực của toàn Trường, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản hơn 35 bài nghiên cứu và 5 bài thông tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên diễn đàn khoa học. Các bài viết đăng tải trên Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh đã kịp thời phản ánh những biến động lớn trong nền kinh tế thế giới và sự tác động tới đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam.

Năm 2016, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt. Để kịp thời phản ánh những biến động kinh tế trong nước và thế giới cũng như bắt nhịp xu hướng nghiên cứu kinh tế hiện đại, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh tiếp tục đăng tải những bài viết về việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống; Tổng kết 30 năm đổi mới; Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế; Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam; Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Chúng tôi tin rằng, những bài viết nghiên cứu chất lượng của các tác giả cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học của Ban Biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh sẽ tiếp tục tạo nên một diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các cộng tác viên, xin gửi lời tri ân tới Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đóng góp ý kiến để Chuyên san ngày càng hoàn thiện hơn.

T/M Ban Biên tập
Trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn